

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน, คาดแกว่งแคบรอผลประชุมเฟด

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อน หลังวานนี้สกุลเงินภูมิภาคแข็งค่าขึ้นนำไปแล้ว โดยแนวโน้มวันนี้เป็นการแกว่งตัวในกรอบ เพื่อรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในสัปดาห์นี้

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.55 และแนวรับที่ 32.65

\*ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินทรงตัวใกล้จุดสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ ในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่เทรดเดอร์รอดูผลการประชุมกำหนดนโยบายของเฟด ที่จะออกมาในวันพุธนี้

\*นักลงทุนคาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค. และจะคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปในปีหน้า แต่แนวโน้มนโยบายยังไม่มีที่แน่นอน เพราะอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ

\*นักวิเคราะห์ มองว่า เนื่องจากนักลงทุนได้ปรับตัวรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดไปแล้วล่วงหน้า ดังนั้นดอลลาร์อาจจะร่วงลงในช่วงแรก เมื่อเฟดประกาศผลการประชุมออกมา

\*แต่นักวิเคราะห์ คาดเช่นกันว่า เฟดอาจจะคาดการณ์ในทางบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ และปัจจัยนี้มีแนวโน้มที่จะช่วยหนุนดอลลาร์

\*ดอลลาร์นิวซีแลนด์ได้รับแรงหนุน หลังจากมีการประกาศแต่งตั้งนายเอเดรียน ออร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ โดยนักลงทุนพึงพอใจกับปัจจัยดังกล่าว

\*บิทคอยน์อยู่ที่ 16,531 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ในตลาดบิทคอยน์ที่ลักเซมเบิร์ก หลังพุ่งขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 17,270 ดอลลาร์ ในวันจันทร์

\*ตลาด Cboe ได้เปิดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าบิทคอยน์ และความเคลื่อนไหวในตลาดสัญญาล่วงหน้าบ่งชี้ว่า เทรดเดอร์คาดว่าบิทคอยน์จะชะลอการพุ่งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า

\*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 839.93 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.69 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 3.01 พันล้านบาท

\*09.12 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.609/619 จาก 32.67 เมื่อวันศุกร์

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.352/374 จาก 38.483 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.44/46 จาก 113.55 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1763/67 จาก 1.1768 เมื่อวาน

"บาทเราวันนี้ก็ catch up ภูมิภาคขึ้นมา หลังจากที่เมื่อวานเราหยุดไป วันนี้หน้าจะแกว่ง ใน range ไปก่อน รอดูเฟดคืนวันพรุ่งนี้ ว่าจะมีสัญญาณออกมาอย่างไร" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้